



ที่ บพ. 018/2566

13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 3/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 3/2566 ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 202 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 509 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการจำนวน 5,893 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายยางมะตอยของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ยอดขายในประเทศที่ลดลงเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี 2566 ที่ครบกำหนดในเดือนกันยายน 2566 และยอดขายในตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงนั้นโดยเป็นไปตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด

ต้นทุนขายและบริการมีจำนวน 5,295 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.9 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.3 ของรายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองเพื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือและขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ที่ปรับลดลงเกิดจากราคายางผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาดยางมะตอยในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้าจำนวน 113 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้นระหว่างไตรมาส

2. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างมีจำนวน 1,162 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 40.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการรับรู้รายได้จากสัญญาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-2)

ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจก่อสร้างมีจำนวน 1,097 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.4 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.9 อนึ่ง กำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีจำนวน 38 ล้านบาท และ 244 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 41 ล้านบาทและจำนวน 255 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.1 ของรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่ออัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
4. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 23 ล้านบาท เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงระหว่างไตรมาส
5. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับ 49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 30 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจาก Loss rate ที่สูง
6. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 716 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 545 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีผลมาจากในปีปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
7. อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.52 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ 0.65 สืบเนื่องจากยอดเงินหมุนเวียนที่ลดลง
8. กำไรสุทธิหลังหักภาษี มีจำนวน 202 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2565



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ส. สรณวัฒน์", with a horizontal line underneath.

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่